



TINH THẦN LỀ LUẬT

I- Chúa đến để Kiện Toàn Lề Luật

Đối mặt với các kinh sư và người Pharisêu, Chúa có lời dạy:

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, **nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.** (Mat. 5: 17-20)

Ăn ở công chính hơn thì quý hơn là chỉ biết câu nệ cố chấp vào lề luật. Sống cởi mở theo lề luật. Đây là để kiện toàn lề luật. Chúa muốn ta sống trong tinh thần lề luật hơn là chỉ biết giữ luật. Bởi vì "Chúa là Đấng đầy khôn ngoan và toàn năng. **Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội**" (bài đọc I: "Huấn ca 15: 15-20)

II- Thế Nào Là Tinh Thần Lề Luật

1- Chúa đưa ra ba ví dụ minh giải

- "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai **giết người**, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai **giận anh em mình**, thì phải bị đưa ra tòa. Ai **mắng anh em mình là đồ ngốc**, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai **chửi anh em mình là quân phản đạo**, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi **làm hòa với người anh em ấy đã**, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau **dàn xếp với đối phương**, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
- "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: **Chớ ngoại tình**. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai **nhìn người phụ nữ mà thèm muốn**, thì **trong lòng đã ngoại tình** với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng: Ai **rẫy vợ**, thì **phải cho vợ chứng thư ly dị**. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
- Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: **Chớ bội thề**, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng

chỉ Giêrusalem mà thôi, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thôi, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hề "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thất điều gì là do ác quỷ.

* **Giết người là hành động cụ thể, hệ quả của nhiều nguyên nhân sâu xa:** giận ghét, tị hiềm sinh ra mạ lỵ lăng nhục nhau, bất hoà chia rẽ, oán thù. Nếu tự hào mình không phạm tội giết người, nhưng lại không bỏ được thâm căn gây ra tội ác, *ấy là chỉ biết giữ luật mà không sống theo tinh thần lề luật.*

* **Tuy không có hành động ngoại tình cụ thể,** không đoạn tình với người phối ngẫu, nhưng lòng thì đã rẽ muôn phương, hay hắt hủi lơ là, **bỏ bê trách nhiệm làm chồng làm có cho vợ ngoại tình,** *ấy là không sống theo tinh thần lề luật.*

* **Ăn không nói có, rồi thề nguyện.** Tâm ác làm cửa ngõ mở rộng cho ma quỷ đột nhập rồi chỉ trời chỉ đất, thề sống thề chết thanh minh vô tội, **ấy là không thành thật, là gian dối,** mà dối trá là căn tính của ma quỷ, *ấy là không sống theo tinh thần lề luật.*

2- Trong bài giáo lý ngày 18/8/2010 giảng thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Galát, Đức Thánh Cha nói rằng Lề Luật là người giám hộ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta nên tự hỏi xem chúng ta có còn đang sống "dưới sự giam cầm của Lề Luật" hay chúng ta đã hiểu rằng, *khi trở thành con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để sống trong tình yêu thương...*Khi Chúa Ki-tô đến và cùng với ơn cứu độ của Người, Lề Luật được kiện toàn trong sứ điệp Tin Mừng về sự sống mới và sự tự do trong Chúa Thánh Thần. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế, Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. (Galát 3:23-25)

III- Sống Tinh Thần Lề Luật Là Sống Trong Niềm Tin Yêu

* "Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời ". Không có tình yêu thương, không thể trở nên công chính, thành con cái của Chúa, không thể vào được Nước Trời. Chúa đã phán dạy như thế.

* Còn bị lề luật giam hãm ràng buộc là đức tin chưa được mặc khải. Còn câu nệ vào hình thức của lề luật, là còn chưa có đức tin sống động. Bởi vì chưa nhận biết rằng Chúa hạ sinh giáng thế là để cứu chuộc ta khỏi làm nô-lệ cho lề-luật, tội lỗi, và ban sự sống cho nhân-loại. Chưa có đức tin sống động, nên chưa nhận biết rằng phẩm-giá con người rất quý trọng trước mặt Thiên-Chúa, **các lề luật Ngài ban là để bảo-vệ và phục-vụ con người, nó chỉ là phương-tiện, chứ không phải là cứu-cánh.** Thấy bọn Pharisêu đến xem Chúa Giêsu chữa lành bệnh trong ngày Sabbat, tính bắt bẻ Ngài không giữ luật, Ngài bảo họ rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay làm sự dữ, cứu sống hay giết chết?" (Luca:6, 6-11) vì *"Ngày Sabbat được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabbat"* (Mc: 2, 27). Đây là chỉ biết Giữ Đạo mà chưa Sống Đạo, vì Sống Đạo là phúc âm hoá đời sống.

Trong cuốn phim "Les Soeurs Innocentes", phim được mệnh danh là "phim điều trị cho Giáo Hội", bà mẹ các nữ tu đã câu nệ với luật lệ mà vô thức, vô cảm về tình người, nên đã mang tiếng là "kẻ sát nhân" (1)

Khi bọn Pharisaiêu chất vấn Chúa Giêsu để các môn đệ vi phạm luật Môisê, dấm bút lúa trong ngày Sabat. Chúa bảo: Các ông chưa đọc sao? Ông David đã làm gì? Ông đã cho thuộc hạ vào nhà Chúa ăn bánh tiến khi họ đói bụng không còn bánh nào khác. Đa-vít đến thành Nốp gặp tư tế A-khi-me-léc, hỏi:

“Bây giờ ông có gì ăn?
Cho tôi năm bánh, bắt phân món gì.”
Tư tế trả lời tức thì:

“Bánh thường không sẵn hết rồi,
Chỉ còn bánh thánh, vậy ngài dùng chẳng?
Miễn đây tớ đã chay lòng,
không được gấn gửi tư thông đàn bà.”

Ông Đa-vít trả lời tư tế rằng:
“chúng tôi vẫn kiêng gấn gửi đàn bà,
như xưa nay, mỗi khi tôi ra mặt trận:
các đây tớ đã giữ mình cho thật trong sạch.
Dẫu đây là chuyển đi thường không như khi giao chiến,
Nhưng chắc chắn hôm nay họ đã giữ mình để thánh hiến tâm hồn.”

Bấy giờ, tư tế cho ông bánh thánh,
vì không có bánh nào khác ngoài bánh tiến,
thứ bánh đặt trước nhan thánh CHÚA,
mà người ta lấy đi để đặt bánh nóng vào, trong ngày thay bánh.

(1 Samuen 21:1-7)

* * *

Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu,
Xin cho con sáng suốt không võ đoán giáo điều cực đoan.
Xin gìn giữ con trong niềm tin luôn luôn sống động.
Xin gìn giữ con trong tình yêu nóng bỏng sắt son.
Xin gìn giữ con trong Thần khí chứa chan,
Để con mở rộng tầm mắt, không còn thiếu cận,
Để thấy kẻ khốn cùng con sẵn lòng tiếp đón hoan nghênh.
Con xin gieo rắc tình yêu Chúa
Yêu thương ủi-an đời hấp-hối
Bình an của Ngài cho hồi sinh
Con xin gieo rắc tình yêu Chúa
Yêu thương xoá tan đời tăm tối,
Ngập ánh sáng thần thiêng Thánh-Linh.
Con xin gieo rắc tình yêu Chúa,
Yêu thương đến mọi người muôn lối,
Cùng ngợi ca Thiên-Chúa uy-linh. (2)

Chú Thích:

(1) Giữ Đạo và Sống Đạo=> <http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=22272>

(2) Giêsu Vua Tình Yêu => <https://youtu.be/Ve-3-sKOEig>

Ben. Đỗ Quang Vinh